

สรุปข้อเรียกร้อง ให้ รมว.ศธ. และคณะผู้บริหาร ศธ.

นำเสนอเมื่อ : 10 ก.ค. 2564

[รมต.ศธ. พบ กมธ.การศึกษา สผ.]

เอา(ดูแล)เด็ก เอา(ดูแล)ครูและบุคลากร เอา(ดูแล)ทุกโรงเรียน
เอา(ดูแล)หลักการกลไกบริหารจัดการที่ถูกต้องในร่าง พรบ.

วันนี้ 8 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม 304 อาคารรัฐสภา รศ.ดร.สุรวัต ทองบุ สส.บัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล กรรมการการศึกษา ได้สรุปข้อเรียกร้อง ให้ รมต.ศธ. และคณะผู้บริหาร ศธ. ดังนี้

#ดูแลเด็กนักเรียน

ขอให้ ศธ. จัดให้มีการฉีดวัคซีนคุณภาพให้แก่ครู และนักเรียน โดยเร็วก่อนเปิดเรียน (On site)
และเรื่องการเรียนการสอน ให้ดำเนินการดังนี้

1. ขอให้ ศธ. จัดทำบทเรียนบนเครือข่าย (online) ที่เป็นระบบสมบูรณ์
ให้นักเรียนเรียนรู้ได้ทุกวันทุกเวลาและทุกสถานที่ และสามารถนำมาใช้ในรูปแบบอื่นอีก 4 Ons
2. ให้จัดหาสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฟรี อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการเรียนผ่านเครือข่าย (Online)
ให้ครู และนักเรียนยืมเรียนหรือแจกฟรี
3. ปรับหลักสูตร แยกเนื้อหาที่จำเป็น ไม่จำเป็นสามารถเรียนแบบ Home blended
(เรียนจากชีวิตจริงในบ้าน)
4. ปรับระเบียบการประเมินผลการเรียน ตัดเกณฑ์เวลาเรียน โดยเน้นสมรรถนะของนักเรียน

#ดูแลครูและบุคคล

ขอให้แก้ไขปัญหานี้สินครู โดยไม่ใช้ภาษีประชาชน ให้ครูช่วยครู หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้ง
ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ ฯลฯ

ให้มีการจ้างลูกจ้างต่อเนื่องทุกตำแหน่ง ครูและบุคลากรทุกตำแหน่ง รวมทั้งหาทางบรรจุ
หรือมีแนวทางให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพด้วย

ขอให้ผู้สำเร็จ ป.บัณฑิต ป.โท- เอก ที่เข้าเรียนก่อน 26 พย. 62 ขอให้ได้รับใบอนุญาตฯ โดยอัตโนมัติ
ได้รับแจ้งว่าจะนำเขาคณะกรรมการ พรงนี้ น่าจะมีมติตามที่ขอ

ครูวิทย์-คณิต (ครูคลังสมอง) รมต. และผู้บริหาร รับผิดชอบต่อ
โดยทุกฝ่ายจะช่วยจัดหางบประมาณจางต่อ

ว17 ว21 วPA รมต.ศธ. รับผิดชอบต่อเลขาฯ ก.ค.ศ. นำไปพิจารณาดำเนินการ โดยที่ เลขาฯ ก.ค.ศ.
ยืนยันจะไม่ให้ใครเสียสิทธิประโยชน์แต่อย่างใด

ว.13 รมต.ศธ. และเลขาฯ ก.ค.ศ. รับผิดชอบต่อเร่งรีบพิจารณาดำเนินการ

เรื่อง ปลดลื้ออาคารย้าย (ย้ายคืนถิ่น) รมต.และเลขาฯ ก.ค.ศ. รั้บไปพิจารณาดำเนินการ.
และควรจัดสร้างบ้านพัก หรือแฟล็ตสำหรับครุต่างถิ่น ด้วย

ขอให้ช่วยให้ครุเอกชน ด้รับเงินเดือนตามวุฒิ

#ดูแลทุกโรงเรียน

ให้ทบทวนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ชะลวยุบ เลิก
ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ไ้บรรจุ ผอ. ครุ ภารโรง ธุรการ ในทุกโรงเรียน หากจะยุบให้มี้แผนล่วงหน้า 5
ปี

#ดูแลหลักการกลไกการบริหารจัดการที่ถูกต้อง

ขอให้ถอนร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... ออกไปปรับปรุงและขอให้ ศธ. เร่งรีบเสนอร่าง พรบ.
ที่เกี่ยวข้อง(กฎหมายลูก)อีก 3 ฉบับ สงเขามาพิจารณารวมกัน เป็นกฎหมายพวงเช่นเดียวกับปี พ.ศ.2523
หรือหากไม่ถอนออก ก็ต้องรีบเสนอกฎหมายลูกเขามา และให้ไปแกราง พรบ.การศึกษา นี้ในสภา

ขอบคุณข้อมูลจาก รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กรรมการการศึกษา